



ที่ กบ ๐๐๒๓.๖/ว ๕๖๕๗

ถึง ที่ว่าการอำเภอ ทุกอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่

ด้วยจังหวัดกระบี่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กรมควบคุมมลพิษ ได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล อันเป็นการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในท้องที่ที่กำหนดไว้ให้มีความเหมาะสม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อการนันทนาการทางน้ำ ในกรณีนี้ กรมควบคุมมลพิษขอความอนุเคราะห์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อแจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ พ.ศ. ...

จังหวัดกระบี่ จึงขอให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ลิงค์ <https://forms.gle/agHLGLLa3LvVmwh8> หรือตาม QR Code ท้ายหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและพิจารณาดำเนินการด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
โทร. ๐-๗๕๖๑-๑๘๙๙



ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๕๐๔๕

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ พ.ศ.

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส ๐๓๐๕/๒๓๙๔๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมควบคุมมลพิษว่า ได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล อันเป็นการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในท้องที่ที่กำหนดไว้ให้มีความเหมาะสม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อการนันทนาการทางน้ำ ในกรณีนี้ กรมควบคุมมลพิษ ขอความอนุเคราะห์ให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ พ.ศ. และโปรดอนุเคราะห์แจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ลิงค์ <https://forms.gle/agHLGLLa3LvFVmwh8> หรือตาม QR Code

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ พ.ศ. ผ่านระบบออนไลน์ หรือตาม QR Code หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อกองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๒๑๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริวัฒน์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nsdivision.dla@gmail.com

ผู้ประสานงาน นายพีรวิทย์ พงศ์สุรชีวิน โทร. ๐๘๑-๔๐๓-๕๖๘๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย

